

Số: 42-2023/CV-JVC

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2023

V/v: Giải trình, báo cáo tình hình khắc phục tình trạng chứng khoán bị xử lý vi phạm

Kính gửi: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển y tế Việt Nhật (Mã chứng khoán: JVC) (“**Công ty Việt Nhật**”) gửi lời chào trân trọng đến Quý Cơ quan.

Hiện nay cổ phiếu JVC của Công ty Việt Nhật giữ nguyên diện kiểm soát theo Quyết định số 455/QĐ-SGDHCM ngày 05/07/2022 của Sở giao dịch chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh. Lý do: “*Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2020 là -76.685.819.426 đồng, Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2021 là -29.943.326.937 đồng căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2020 và năm 2021*”. Kết quả kinh doanh cập nhật đến 31/12/2022, Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông Công ty mẹ năm 2022 là: 21.765.827.643 đồng căn cứ vào Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022.

Nguyên nhân đã được Công ty Việt Nhật báo cáo chi tiết trong Công văn số 286/2022/CV-JVC ngày 28/06/2022 đã gửi Quý cơ quan.

Biện pháp và lộ trình khắc phục cũng đã được thông tin chi tiết trong Công văn số 101/2022/CV-JVC ngày 19/07/2022 đã gửi Quý cơ quan.

Bằng công văn này, Công ty Việt Nhật xin báo cáo tới Quý Cơ quan tình hình, tiến độ khắc phục tình trạng chứng khoán bị xử lý vi phạm theo các biện pháp đã nêu như sau:

- **Cải thiện tình hình kinh doanh của công ty:** Với sự năng động của Ban điều hành cộng với đội ngũ nhân viên có năng lực chuyên môn tốt, tình hình kinh doanh của Công ty Việt Nhật và các Công ty con được cải thiện rõ rệt. Năm 2022, Kết quả kinh doanh của Công ty đã đạt lợi nhuận dương. Công ty tiếp tục phát huy thế mạnh của mình ở tất cả các lĩnh vực kinh doanh như: bán Vật tư tiêu hao (Phim), Kinh doanh thiết bị, Kinh doanh liên kết, cung cấp dịch vụ khám sức khỏe lưu động đồng thời tìm kiếm thêm các cơ hội hợp tác kinh doanh, đầu tư trái phiếu và đầu tư trong lĩnh vực Trung tâm chẩn đoán hình ảnh. Song song với đó, Công ty có định hướng, lộ trình rõ ràng trong việc cơ cấu lại bộ máy nhân sự, rà soát và tiết giảm các chi phí không cần



thiết. Năm 2023, Công ty tiếp tục tìm kiếm và đưa các sản phẩm mới vào kinh doanh, kỳ vọng mảng sản phẩm mới sẽ mang lại doanh thu, lợi nhuận tốt.

- **Thu hồi các khoản công nợ trích lập dự phòng:** Công ty Việt Nhật vẫn tiếp tục làm việc cùng các đối tác và cơ quan chức năng như tòa án, luật sư,... để thu hồi các khoản Công nợ tồn đọng, bổ sung vào dòng tiền của Công ty. Tính từ 01/04/2022 đến 31/12/2022 Công ty đã thu hồi được 3 tỷ đồng công nợ khó đòi, đây là tín hiệu rất khả quan. Trong năm 2023, Công ty vẫn tiếp tục tập trung vào việc thu hồi các công nợ tồn đọng này.

- **Thanh lý hàng tồn kho còn tồn đọng lâu ngày:** Công ty Việt Nhật vẫn định kỳ rà soát và tìm kiếm khách hàng để thanh lý hàng tồn kho tồn đọng lâu ngày để thu hồi vốn phục vụ sản xuất kinh doanh cho Công ty.

- **Sử dụng tối ưu các hàng hóa, tài sản của Công ty:** đối với các mặt hàng vẫn còn sử dụng được, công ty đánh giá và đưa vào sử dụng bằng các phương án cho khách hàng mượn để bán vật tư tiêu hao, đưa vào làm tài sản cố định của công ty, đặt tại các Trung tâm chẩn đoán hình ảnh và phòng khám.

Công ty đang cố gắng để đưa các hoạt động kinh doanh ngày càng phát triển, phần đầu hàng năm đều có lãi để bù đắp dần số lỗ lũy kế các năm trước để lại. Việc khắc phục tình trạng chứng khoán bị kiểm soát luôn là mục tiêu hàng đầu của Công ty Việt Nhật, nhằm đảm bảo quyền cũng như lợi ích tối đa của cổ đông.

Công ty Việt Nhật xin báo cáo tới Quý cơ quan về định hướng cũng như các biện pháp, lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị kiểm soát như trên.

Chúng tôi sẽ nghiêm túc chấp hành việc cập nhật, công bố thông tin về các vấn đề trên đến Quý Cơ quan định kỳ hàng quý (tính theo năm dương lịch) theo đúng quy định của Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết.

Trân trọng cảm ơn!

CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;

- Lưu VT.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Thanh Nam